



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้รัฐยืมเงินมหา'ลัยเหมือนเอาเนื้อหมูปะเนื้อข้าง

ดร.สุเมธ แยมขุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีที่กรมบัญชีกลางมีแนวคิดจะขอยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยของรัฐมาใช้ก่อน เช่น เงินค่าลงทะเบียนเรียน เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่จะอนุมัติว่าให้นำเงินไปใช้อะไรบ้าง ซึ่งตนคิดว่าเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีนั้น ไม่น่าจะมีมากโดยเฉลี่ยตกหัวละประมาณ 1 หมื่นบาทต่อคน และเมื่อมหาวิทยาลัยได้เงินส่วนนี้มาแล้ว ก็ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อนำออกมาใช้จ่ายประกอบกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ซึ่งเมื่อรวมเงินทั้งสองส่วนแล้ว ก็ยังไม่ค่อยเพียงพอต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนเงินลงทะเบียนเรียนจากหลักสูตรพิเศษนั้น ยิ่งไม่น่าจะนำมาใช้ได้ เพราะมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้ จะไม่มีงบฯอุดหนุนจากรัฐเหมือนหลักสูตรปกติ ทำให้ต้องนำเงินที่ได้จากการลงทะเบียนไปใช้จ่ายทั้งหมด อย่างไรก็ตามตนคิดว่าเงินที่เหลือของมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นเงินรายได้ของแต่ละแห่งเก็บออมสะสมเอาไว้ ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามีทั้งหมดเท่าไร เนื่องจากแต่ละแห่งไม่ต้องรายงานตัวเลขให้ สกอ.ทราบ ทั้งนี้หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะนำเงินส่วนนี้มาใช้ ก็ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งว่าจะอนุมัติหรือไม่

ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงว่า แนวคิดของกรมบัญชีกลางคงจะเป็นจริงยาก และถึงแม้ทุกมหาวิทยาลัยพร้อมใจกันให้รัฐบาลยืม ก็คงมีเงินรวมกันไม่ถึงแสนล้านบาท ซึ่งจะเข้าข่ายการเอาเนื้อหมูไปปะเนื้อข้างมากกว่า อีกทั้งการให้เงินรัฐยืมนั้น ก็ไม่ได้มีการคุยถึงเรื่องผลตอบแทนต่าง ๆ เพียงแค่พูดว่า เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น หรือเมื่อมีรายได้เข้าคลังตามสมควรก็จะคืนเงินส่วนที่ยืมไปให้เท่านั้น ขณะที่เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะนำไปฝากธนาคารไว้และได้รับดอกเบี้ย ดังนั้นหากรัฐบาลจะมายืมเงิน โดยถือเป็นการระดมทุนช่วยรัฐ ก็ต้องคิดถึงเรื่องการชดเชยรายได้ที่แต่ละมหาวิทยาลัยควรจะได้รับด้วย.